

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๘๙๑



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติการเดินทางของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๗๒ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดแพร่ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยกำหนดให้หน่วยงานรายงานข้อมูลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้จังหวัดแพร่ทราบเป็นประจำทุก ๆ เดือน (ภายในวันที่ ๑๙ ของแต่ละเดือน) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงและยังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ระลอกใหม่ จังหวัดแพร่จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการเดินทางของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ประจำอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้งดหรือชะลอการเดินทาง โดยไม่มีเหตุจำเป็น ในเขตพื้นที่ซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรค และกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ยกเว้น กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ขออนุญาตเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่สังกัดแล้วรายงานให้จังหวัดแพร่ทราบ สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ให้ขออนุญาตพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่โดยตรง สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ขออนุญาตพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นต่อนายอำเภอ และให้อำเภอรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบโดยด่วน

ทั้งนี้ กรณีได้รับการอนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตจังหวัดแพร่แล้ว ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T อย่างเคร่งครัด และเมื่อกลับเข้ามายังจังหวัดแพร่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้นำกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบทันที

๒. ให้รายงานบุคลากรในสังกัดที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ตามหนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๑๗.๕/ว ๑๖๗๒ ลงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นรายสัปดาห์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคจะคลี่คลาย (ภายในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ก่อนเวลา ๑๕.๐๐ น.) ผ่านช่องทาง Google Form ตาม QR Code ท้ายนี้

/จึงเรียนมาเพื่อทราบ...

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ อำเภอบางพลีให้แจ้งหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑, ๒ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ให้แจ้งสถาบันการศึกษา/โรงเรียนทุกแห่ง ทราบและถือปฏิบัติต่อไป และรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดแพร่ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมหวัง พ่วงบางโพ)

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๔๕๓ ๑๘๒๓

โทรศัพท์/โทรสาร (มท) ๒๑๗๔๖



QR Code - การรายงานทาง Google Form
(รายงานในวันจันทร์ขอทุกสัปดาห์)



QR Code - แบบรายงานการอนุญาตออกนอกพื้นที่